



# ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๘๐๔/๖๖๖



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม กรณีการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว -  
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๕๒๐๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แนวทางการเสนอพื้นที่คุ้มครองเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน
  ๒. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ๓. แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
  ๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
  ๖. รายงานการประชุมชี้แจงการสำรวจการครอบครองที่ดิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอเรื่องอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเขียว - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนไปเพื่อพิจารณา และขอให้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ๒ กรณี ได้แก่ ๑) กรณีที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว - อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว ได้รับการพิจารณาให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนแล้ว หากภายหลังจะต้องมีการพัฒนาทางหลวง หมายเลข ๑๒ ให้เป็น ๔ ช่องทางจราจรตามความเห็นของกระทรวงคมนาคม หรือหากมีความจำเป็น จะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะอื่น ๆ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการ ได้หรือไม่ อย่างไร และ ๒) ในการเสนอเรื่องนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน รอบด้าน รวมทั้งได้มีการรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวง...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้ว ขอเรียนเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การเสนอพื้นที่คุ้มครองเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน เป็นโปรแกรมความร่วมมือในระดับอาเซียน เพื่อยกย่องคุณค่าความสำคัญของพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่มีค่าหายากของภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ได้กำหนดแนวทางการเสนอพื้นที่คุ้มครองเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน และแนวทางการบริหารจัดการอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ข้อที่ ๕.๒ กำหนดไว้ว่า หน้าที่ในการบริหารจัดการอุทยานมรดกแห่งอาเซียนแต่ละแห่งจะเป็นอำนาจของประเทศสมาชิกเจ้าของพื้นที่นั้น ๆ ดังนั้น การพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๒ ให้เป็น ๔ ช่องจราจร ส่วนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางพิจารณารก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่กำหนดว่า “เส้นทางสาธารณะเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ให้ขยายช่องจราจรแต่ให้ปรับปรุงผิวจราจร หรือการชะลอความเร็วแทน” และปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ กรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมายระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เดียวกันจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้งสองฉบับประกอบกัน หากกฎหมายทั้งสองฉบับมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ แต่การใช้บังคับกฎหมายแต่ละฉบับสามารถใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

๒. การเสนอพื้นที่คุ้มครองเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ประกอบไปด้วยการดำเนินงานในระดับประเทศและระดับอาเซียน ซึ่งการดำเนินงานในระดับประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดประชุมหารือเพื่อขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงประชาชนในพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางคลื่นวิทยุ เป็นต้น สำหรับการดำเนินการต่อไป จะมีการตรวจประเมินพื้นที่คุ้มครองเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่จาก ACB และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ร่วมบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจและตอบประเด็นคำถาม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ - ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๗๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: np\_rd@hotmail.com